

BÀI TUYÊN TRUYỀN MỪNG ĐẢNG, MỪNG XUÂN GIÁP THÌN

NĂM 2024

Cứ mỗi dịp Tết đến Xuân về khắp mọi miền quê hương, đất nước Việt Nam đều rộn ràng không khí vui tươi, khẩn khởi, đón chào năm mới. Cùng hòa lẫn trong không khí ấy, mỗi người dân chúng ta lại bồi hồi nhớ về Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, người đã sáng thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam. Cách đây 94 năm, nhằm đáp ứng những đòi hỏi của thực tiễn là cần phải thành lập một Đảng Cộng sản duy nhất để lãnh đạo cách mạng Việt Nam.

Từ đó đến nay, trải qua 94 năm lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã từng bước thực hiện thắng lợi sứ mệnh lịch sử của mình: lần lượt lãnh đạo thành công các cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1946 - 1954) và cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 - 1975). Đảng ta đã chủ động khởi xướng và lãnh đạo thành công công cuộc đổi mới đất nước (1986). Những thành tựu đổi mới trên các lĩnh vực: Kinh tế, chính trị, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh, quan hệ quốc tế... đã khẳng định tính đúng đắn và sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ một đất nước bị tàn phá nặng nề bởi nhiều cuộc chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc, bị các thế lực thù địch điên cuồng chống phá, bị bao vây, cấm vận kinh tế, lại phải chịu nhiều tổn thất do thiên tai khắc nghiệt gây ra, Việt Nam đã nhanh chóng khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội; đời sống của các tầng lớp nhân dân lao động không ngừng được cải thiện; chính trị ổn định; lòng tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng được củng cố; vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao.

Với những thành tựu to lớn ấy, chúng ta mãi tự hào và biết ơn sự hy sinh to lớn của các anh hùng, các thế hệ cha ông đã chiến đấu hy sinh anh dũng vì độc lập tự do và thống nhất Tổ quốc. Chúng ta càng tự hào, tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt tài tình của Đảng cộng sản Việt Nam, vào tinh thần quật cường bất khuất và trí thông minh, sáng tạo của dân tộc ta, của quân đội ta.

Để hòa chung không khí vui tươi phấn khởi chào mừng 94 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam và đón Tết Giáp Thìn lành mạnh, văn minh, an toàn, tiết kiệm, Ủy ban Mặt trận tổ quốc xã Quang Phục kêu gọi các đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội và toàn thể nhân dân thực hiện tốt các vấn đề sau:

1. Phát huy tinh thần tương thân, tương ái, tích cực vận động và xã hội hóa để chăm lo cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đảm bảo mọi gia đình được đón Tết đầm ấm.

2. Lá cờ đỏ sao vàng là biểu tượng thiêng liêng của Tổ quốc, là tinh thần quyết chiến quyết thắng của dân tộc. Mỗi hộ gia đình hãy thực hiện việc treo cờ Tổ quốc để mừng đảng, mừng xuân mới Giáp Thìn.

3. Các đơn vị, các tổ chức, hộ gia đình thực hiện tổng vệ sinh đường làng ngõ xóm tạo môi trường “sáng - xanh - sạch - đẹp”.

4. Mọi người, mọi gia đình chấp hành nghiêm chỉnh quy định về an toàn giao thông, nghiêm túc thực hiện luật giao thông là đảm bảo an toàn mọi người, mọi nhà.

5. Mọi gia đình ăn Tết phải đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, cảnh giác với các loại hàng giả, hàng nhái, hàng không đủ tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

Mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân tiếp tục phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần tự lực, tự cường, tinh thần đại đoàn kết toàn dân, quyết tâm vươn lên hoàn thành tốt các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, an ninh - quốc phòng.

Quang Phục, ngày 29 tháng 01 năm 2024

TM. BAN THƯỜNG TRỰC ỦY BAN MTTQ XÃ



Hoàng Thị Huệ